

อีเมลล์ เนทเวอร์ค พาวเวอร์ หนุนการปฏิวัติ อุตสาหกรรมยุคใหม่สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้



กรุงเทพฯ – อีเมลล์ เนทเวอร์ค พาวเวอร์ (Emerson Network Power) หน่วยธุรกิจของอีเมลล์ (Emerson) (NYSE: EMR) ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสูงสุด สำหรับระบบเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร จัดโรดโชว์ให้ความรู้เชิงลึกด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นฟอรัมออกแบบพิเศษสำหรับตลาดองค์กรอุตสาหกรรมเบาและหนัก ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเอ็นเตอร์ไพรซ์เข้าถึงเทคโนโลยีและโซลูชันล่าสุด การจัดฟอรัมโรดโชว์ของปี 2559 จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 27 เมษายน นี้ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเอ็นเตอร์ไพรซ์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและพลังงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจาก บริษัท อีเมลล์ เนทเวอร์ค พาวเวอร์ มาแชร์ความรู้และการวางกลยุทธ์โครงข่ายประสิทธิภาพสุดล้ำแห่งอนาคต เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมของการจัดหาพลังงานโดยรวม การสร้างเกราะความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

สำหรับภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส ที่ต้องพึ่งพาระบบอัตโนมัติในยุคดิจิทัลมากขึ้น ทำให้องค์กรมองหาโซลูชันที่จะมา ปฏิวัติการทำงานแบบใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ โดยหนึ่งในสิ่งที่ต้องเน้นคือ การสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถภาพองค์กร และการจัดเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างผลผลิตและผลกำไรสูงสุดให้กับธุรกิจ ขณะที่อีกด้านหนึ่ง การเกิดขึ้นใหม่ของระบบการผลิตอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนเครื่องมือนวัตกรรมด้วยคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ได้ส่งผลดีอย่างมากต่อทั้งกระบวนการผลิตและคุณภาพ ช่วยผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานได้ และเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรโดยรวม

“บริษัทจำนวนมากได้นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มสมรรถภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น ผู้จัดการที่ดูแลรับผิดชอบด้านปฏิบัติงานจะต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีที่คล่องตัว และสามารถทำงานอย่างมีความต่อเนื่อง บริษัทฯ คาดหวังว่า ความรู้ที่เกิดขึ้นในฟอรัมโรดโชว์ ที่ให้แนวโน้มและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป จะช่วยให้ลูกค้าสามารถวางกลยุทธ์การดำเนินงานและส่งผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องให้กับระบบการปฏิบัติงานสำคัญของธุรกิจ” มร.เอเตียน เกอู รองประธานด้านธุรกิจอุตสาหกรรม อีเมลล์ เนทเวอร์ค พาวเวอร์ กล่าว

ไฮไลท์สำคัญของฟอรัมโรดโชว์นี้ คือ การเปิดตัวอุปกรณ์ครบเครื่องของระบบสำรองไฟอุตสาหกรรม คลอไรด์ ยูพีเอส (Chloride Industrial UPS systems) ของอีเมลล์ เนทเวอร์ค พาวเวอร์ รวมถึง UPS Chloride CP-40Z ที่

ผ่านการรับรอง และระบบ UPS สำหรับอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เช่น Chloride CP-60Z และ Chloride CP-70Z ระบบสำรองไฟอุตสาหกรรม คลอไรด์ ยูพีเอส ได้ถูกออกแบบให้มีความทนทาน เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก และมีอายุการใช้งานยาวนาน ตั้งแต่ 20-40 ปี

อีเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ เน้นถึงความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการขยายอายุการใช้งานและเพิ่มความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขององค์กร การดูแลส่วนนี้รวมถึงฟังก์ชันการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เช่น การซ่อมแซม การปิดการใช้งาน การดูแลครบวงจรและการบำรุงรักษา ด้วยเครือข่ายที่มีอยู่ ทั่วโลกและการให้บริการแบบมีอาชีพ อีเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ สามารถให้บริการแบบ 24 ชั่วโมงทุกวัน และเข้าถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ OEM และทีมวิศวกรออกแบบ ได้ตลอดเวลา

มร.เอเตียน เกอรู กล่าวเสริมว่า “อีเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ ให้บริการโซลูชันอุตสาหกรรมมาเป็นเวลา 40 ปี จึงถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราที่จะได้แบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับภาคอุตสาหกรรมในแต่ละท้องถิ่น และด้วยข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง บริษัทฯ อยากกระตุ้นให้ผู้ประกอบการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณการผลิต ด้วยงบลงทุนน้อย และมั่นใจว่าได้ระบบไอทีที่สำคัญต่อธุรกิจที่สามารถรองรับเทคโนโลยียุคดิจิทัลด้วย”

การจัดฟอรัมโรดโชว์ให้ความรู้เชิงลึกด้านอุตสาหกรรม มีกำหนดที่จะจัดขึ้นอีกที่ กรุงเทพมหานคร ฮานอย จาการ์ตา และการจี ภายในอีก 1-2 เดือนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดฟอรัมโรดโชว์ ติดต่อ: marketing.AP@emerson.com

###

เกี่ยวกับ อีเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ Emerson Network Power

อีเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ หน่วยธุรกิจของ อีเมอร์สัน (ที่ NYSE: EMR) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของเทคโนโลยีสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เราให้บริการดูแลตลอดวงจรของระบบโครงข่ายไอที ครอบคลุมเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร ด้วยความต้องการที่ขยายเพิ่มขึ้นมากมายในการมองหาโซลูชันที่เป็นอัจฉริยะและสามารถนำมาใช้อย่างรวดเร็วด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สำหรับบริหารจัดการพลังงาน ความร้อน และโครงสร้างพื้นฐาน อีเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ มีระบบโครงข่ายไอทีที่มีประสิทธิภาพและโซลูชันที่ให้เลือกสูงสุด ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่

www.EmersonNetworkPower.Asia

เกี่ยวกับ อีเมอร์สัน Emerson

อีเมอร์สัน (NYSE: EMR) มีสำนักงานใหญ่ที่ เซนต์หลุยส์ มิสซูรี สหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำระดับโลก ในการนำเทคโนโลยีและวิศวกรรม มาพัฒนาร่วมกัน เพื่อจัดหาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม สำหรับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม การค้า และตลาดผู้บริโภคทั่วโลก บริษัทฯ ประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก : การจัดการกระบวนการธุรกิจ, ระบบ

อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม, พลังงานเครือข่าย, เทคโนโลยีภูมิอากาศ และ โซลูชันส์สำหรับพาณิชย์กรรมและที่พักอาศัย ในปีงบประมาณ 2557 มียอดขายรวมเป็นมูลค่า 24.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม : Emerson.com